

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới”

Thực hiện Kế hoạch số 44-KH/TU ngày 14/12/2021 của Thành ủy Thủ Dầu Một về việc thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Kế hoạch tuyên truyền thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ, đặc biệt là lực lượng cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên trong việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, sâu rộng Chỉ thị 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò của gia đình và tầm quan trọng của công tác xây dựng gia đình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuyên truyền và cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư phù hợp với tình hình thực tế của Thành phố. Việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị phải được tiến hành thương xuyên, kiên trì, nghiêm túc, thiết thực, tránh hình thức trong quá trình triển khai thực hiện.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, vai trò gương mẫu của cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên: tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng gia đình giúp các bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên nhận thức đúng đắn về vai trò, tầm quan trọng của gia đình và công tác gia đình trong tình hình mới; Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp về công tác xây dựng gia đình; Duy trì thực hiện các mô hình, đề án: mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, mô hình “Xây dựng gia đình văn hóa giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, đề án “Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam” trên địa bàn thành phố.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách về công tác xây dựng gia đình: Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cụ thể hóa chính sách công tác xây dựng gia đình theo hướng lấy hoạt động của gia đình làm trọng tâm, đảm bảo sự gắn kết xã hội và vai trò của gia đình; Huy động cá nhân, tổ chức Đoàn – Hội tham gia cung cấp dịch vụ gia đình và chăm lo giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình nghèo, khó khăn, đặc biệt là đối

tượng trẻ em và người bệnh tật, cao tuổi; Gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, bình đẳng giới,...

Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác xây dựng gia đình: triển khai thực hiện tốt Chiến lược quốc gia về phát triển gia đình, chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và các chương trình, dự án hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc.

Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác xây dựng gia đình: đẩy mạnh, đổi mới hình thức, phát huy lợi thế của các loại hình truyền thông mới trong công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật của Nhà nước.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành đoàn

Phối hợp với phòng Văn hóa Thể thao và Đài truyền thanh Thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền nội dung, công tác quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy và kết quả công tác xây dựng gia đình đến từng đối tượng cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố.

2. Các cơ sở Đoàn trực thuộc

Phối hợp Văn hóa Thông tin phường thực hiện tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thanh niên phát huy vai trò, trách nhiệm, huy động sự tham gia của Chi đoàn, Chi hội TNCN trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chính sách, pháp luật về gia đình, xây dựng gia đình văn hóa; phát huy vai trò, trách nhiệm giám sát, phản biện xã hội trong công tác xây dựng gia đình.

Trên đây là Kế hoạch Tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới”. Ban Thường vụ Thành đoàn đề nghị các đơn vị căn cứ triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Tỉnh đoàn: BTG, VP;
- Đồng chí Huỳnh Văn Thanh – Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN Thành phố;
- BTG, BDV Thành ủy;
- Ban Thường vụ Thành đoàn;
- BTV Các cơ sở Đoàn trực thuộc;
- Lưu: VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ



Nguyễn Minh Tâm